

อยากรู้ว่าคุณเป็นคนโรแมนติกหรือไม่.....ดูจากอักษรตัวแรกของชื่อคุณ

นำเสนอเมื่อ : 27 ก.ย. 2552

ชื่อของคนรักที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนโรแมนติกแค่ไหนได้เหมือนกันนะคะ โดยคุณอักษรชื่อตัวแรกที่เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะโรแมนติกสักเท่าไรหรอก คุณจะแสดงออกทางการกระทำอยู่บ่อยๆ

ดูออกจะเป็นนักธุรกิจที่เสียมากกว่าประมาณว่าคุณจะคงได้ในเรื่องความรักมากกว่า แต่หากว่าคุณไม่ค่อยมีความอดทนในการรักใคร่สักเท่าไรหรอกนะ (จริงหรือเปล่า) คุณเป็นคนที่ดีจนอาจจะเป็นคนแคบและรอบคอบจนเกินไปบ้าง มีสัญชาตญาณในการโลภโลงซึ่งหาพาย เป็นคนที่ติดอยู่ในความคลุมเครือของมาย และชอบผจญภัยมากกว่าจะตายสิ แต่ก็อย่า ไปล้อลธรรพคุณเหล่านี้ใครๆฟังเอานะ เพราะความหลงการของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นโดยคุณแล้ว หรือ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร B นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนรักโรแมนติกและโรแมนติกซะยิ่งกว่าซะอีก คุณดูมีความสุขมากเวลาที่คุณได้รับของขวัญของกำนัลจากคุณที่ถูกต้อง เพราะมันได้เป็นวิธีการบ่งชี้ว่าคุณประทับใจในคุณมากเลย คุณชอบที่จะถูกตามใจและตามใจคนอื่น ชอบที่จะแสดงความรักกันแบบแสดงออก คนอื่นไม่เกี่ยวกับที่จะหาประสภการณ์อะไรใหม่ๆ ให้กับความรักของคุณ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C นั้นหมายความว่า

คุณเรียกได้ว่าเป็นนักสังคมและชอบที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้อื่น คุณชอบที่จะได้รับการยอมรับจากสิ่งที่คุณมอบบ้าง และตัวคุณเอง จะต้องดูดีเสมอ คุณมองคนรักเหมือนเพื่อน คุณชอบที่จะให้คนอื่นยกย่องเป็นพิเศษของคุณ คุณสามารถรับฟังความรู้สึกและจิตใจของคนได้เป็นอย่างดี เวลาที่คุณออกสังคม

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร D นั้นหมายความว่า

เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณนั้นแหละที่คุณจะไล่เบียดเร่ รับผิดชอบเข้ามาเอาอย่างเต็มเหนี่ยว คุณมีอาจหาญจิตใจของคุณได้บ้าง เพราะคุณเติบโตขึ้นมาอย่างถูกดูแลเอาใจโดยตลอด คุณค่อนข้างที่จะจริงจังกับสิ่งที่คุณกำลังทำและบางทีก็ออกจะหลงในสิ่งที่คุณมีแบบชนิดที่ว่าคนอื่นจะต้องไม่โต้ตอบจากคุณคนเดียว

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร E นั้นหมายความว่า

ความต้องการที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือ การที่ใครสักคน จะรักคุณ เพราะฉะนั้น คุณจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี และก็จะต้องฉลาดและละเอียดอ่อน คุณต้องการเพื่อนที่สามารถเป็นคนที่คอยคอยช่วยคุณได้ในเรื่องความรักของคุณ คุณเกลียดความสูงน่านของคุณกับความรักที่กระทำอย่างง่ายๆ โดย... _แปลกจัง!!! คุณชอบที่จะจับไปทั่ว เพราะคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่หาหาสำหรับคุณ แต่คุณกลับไปจับกับใครนั่น ลว... คุณก็จะรู้สึกดีต่อตัวคุณนั่น แต่คุณก็ยังไปเจอใครที่โหดและแสบสัก คุณก็จะไม่มีชีวิตที่มีความสุขได้กับหนังสือดีๆสักเล่ม แต่ก็ไม่ทำให้คุณสบายใจแล้ว...

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร F นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนตรงต่อใจและโรแมนติกมากเลย ถ้าคุณรักใคร่ คุณก็จะเห็นคุณเองจนหมดหัวใจเลย คุณพยายามที่จะค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง ชอบที่จะเฟื่องฟูกับคนอื่น ไปด้วยรักใคร่และรักใคร่โดยกันเองแล้ว คุณคนเป็นที่ชอบจะแสดงออก ดิฉันรู้ ดูจางๆ อย่างคุณนี่เรียกได้ว่าโรแมนติกมากที่สุดเท่าที่ฉันได้เจอ (วาว...!!!) คุณชอบดูหนังประเภทรักโรแมนติก

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีใจรัก รักดีดีกับกับคนหาสิ่งที่ดีๆให้ทั้งตัวคุณเองและตัวรักของคุณ คุณชอบที่จะให้รักของคุณเป็นคนที่ลืมนึกหรือถูกวางคุณลงสักที เพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้สิ่งที่ดีๆมาครอบครอง นั่นก็คือการงานของคุณ มาเป็นอันดับ 1 อีจกความก้าวหน้า คุณค่อนข้างจะชอบที่จะแสดงความรักของคุณออกมาเลยและแสดงมัน เขาไปเถอะ ถ้ามันจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร H นั้นหมายความว่า

คุณจะเป็นคนรักที่โรแมนติกสร้างชื่อเสียงของคุณ เรียกว่าบ้าง ชอบคนดัง วาไรตี้และถ้าคุณได้มีชื่อเสียง คุณก็มักจะมีความสุข และมีความสุขที่คุณรักของคุณเรียกว่าเป็นเพียงการลืมนึกของคุณเอง นี่ ราวกับที่คุณยังไม่ได้อะไรอย่างกับคนๆนั้นของคุณ คุณก็จะเป็นคนที่ดีจนคนอื่นก็อิจฉา ก็ไปเยี่ยมใจ อ่างหาก

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร I นั้นหมายความว่า

คุณมีความต้องการที่จะได้รับความรัก การยกย่อง และเกียรติคุณ เป็นคนค่อนข้างที่พูดน้อย คุณจะไม่ค่อยทำอะไรที่คนสามารถดูว่า คุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณไม่สนใจว่าคนอื่นจะเห็นหรือเห็นหรือไม่หรอก นอกเสียจากเขาจะสนใจคุณได้ คุณนะ รุ่งเรืองดูเลยและชอบที่จะตามใจตัวเองปรารถนา ชอบที่จะหลอกล่อสิ่งใหม่ ดูจาง ๆ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร J นั้นหมายความว่า

หลังจากที่ดื่มเบียร์แล้วคุณ เป็นสิ่งพิเศษที่คุณมีมาตั้งแต่กำเนิด ชอบอะไรที่ตื่นเต้น คุณสามารถที่จะจินตนาการถึงสิ่งโรแมนติกต่างๆที่คุณอยากจะทำ หัวใจของคุณจะล่องลอยไปไม่มีพัก จนคุณเองจะต้องเป็นฝ่ายพิงมันกลับมายัง คุณสามารถที่จะรักษามารวมรักที่มีระยะห่างไกลห่างๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นคนที่ขงเพื่อนดี และเชื่อมั่นในความรัก

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร K นั้นหมายความว่า

คุณเป็น! คนที่ค่อนข้างจะรักใคร่ ไม่สูงส่งกับใครและชอบใจ แต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนซึ่งรักใคร่และชอบใจ แต่คุณไม่ชอบให้ใครเห็นหรือถูก เป็นคนฉลาด รู้ทันเกม และจริงจังกับความรัก คุณเป็นคนที่มีความคิดที่ชัดเจนและมีความรักใคร่ที่คุณรักใคร่กับคนอื่นเพื่อเป็นจุดคุณ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร L นั้นหมายความว่า

เมื่อใดที่คุณถูกคนรอบตัวรักใคร่หรือมีคนรักแล้ว คุณก็จะโรแมนติกมากเลย การที่ใครสักคน เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของคุณ

คุณชอบที่จะแสดงความรักต่อรักของคุณ ต้องการความรัก ความอบอุ่น การเอาใจและการยกย่อง จากตัวรักของคุณตลอดเวลา

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร M นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนค่อนข้างใจดี เมื่อคุณเริ่มมีความสัมพันธ์กับใครสักคน คุณจะไม่ค่อยเห็นแก่ตัวเลย ไม่มีอะไรสามารถหยุดคุณได้

คุณชอบที่จะลองทุกสิ่งทุกอย่าง และแสดงตัวเป็น พหุพระ – แม้กระทั่งของคุณ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร N นั้นหมายความว่า

โดยภายนอกของคุณ คุณดูไม่สนใจ ไม่เอาดีดี ซื่อๆ แต่จริงๆแล้วคุณก็ค่อนข้างสามารถออกกันได้ คุณก็รู้ใจนะ คุณมีความซื่อสัตย์ ไม่รู้จักพอ ชอบที่จะดีใจว่าตัวรักของคุณ และพยายามค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดที่ไม่ดีและดีด้วยตัวคุณ รู้จักว่า ยากมากเลยนะ ที่จะหาคนที่ตรงตามที่คุณคิด เพราะคุณค่อนข้างจะเลือกใครๆจะเลือกคบเพื่อนหรือใคร... ด้วยความซื่อของคุณ จึงทำให้คุณไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความรักออกมาสักเท่าไร

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร O นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีนิสัยและไมกล้าที่จะทำตามตัวเองต้องการ คุณพยายามที่จะ! ค้นหาสิ่งต่างๆที่สามารถเสริมอำนาจ บารมีของคุณได้

คุณมีแนวโน้มที่จะทำอะไรสักอย่าง คุณค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองมาก บางทีความกลัวของคุณเอง ก็ทำให้คุณดูเป็นคนเห็นแก่ตัวเขี้ยวๆแบบชาวต่างชาติอะไรอย่างงั้น!

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร P นั้นหมายความว่า

อยากคนเรียกได้ว่า เป็นหนุ่ม – สาวสังคมดีเยี่ยมซะละ ประเด็นที่ว่าไม่ชอบทำอะไรที่ทำให้ตัวเองขำขานหรือเสียชื่อเสียงเป็นอันขาด และคุณก็ค่อนข้างที่ไปคบคลิดคลิบ คบคนๆภายนอกที่คุณต้องการ คุณค่อนข้างจะเฟื่องฟูไปด้วยตัวเองและชอบที่จะทำตามใจตัวเอง

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Q นั้นหมายความว่า

คุณเป็นไปทั่วทั้งพื้นที่ในวงกว้าง พร้อมที่จะทำอะไรที่คนอื่นไม่กล้าจะทำเลย เป็นคนที่กระตือรือร้นและน่าดึงดูดใจคนได้ง่ายๆ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร R นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีนิสัย ชอบที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง ชอบคนที่ตามคุณทัน ฉลาดเท่าทันคุณหรือเหนือกว่า

คุณชอบที่จะไม่ยอมมากกว่าที่จะยอมทำอะไรอย่าง ปล่อยให้คนอื่นไปทำอะไรที่คุณเองเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมากเลย สำหรับคุณ โดยส่วนตัวคุณเองเป็นคนที่มีชีวิตที่แต่ไม่มีวันที่คุณจะไม่เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่คนอื่น

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S นั้นหมายความว่า

ถ้ามีเรื่องงานหรือปัญหาเกี่ยวกับคุณ คุณจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใคร แต่การงานก็ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับคุณ

คุณเป็นคนที่มีจินตนาการในความรักมากกว่า แต่คุณก็ค่อนข้างที่ตัวเองได้เสมอ คุณค่อนข้างจะรอบคอบมากกว่าคนที่รักใคร่สักคน แต่ตัวคุณก็รักใคร่แล้ว

คุณก็จะคิดหาหนทางเชิงบวกหรือหาหนทางเชิงบวก

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร T นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนค่อนข้างใจดีและใจดี ชอบดูทีวีที่เป็นผู้นำ ชอบฟังเพลง จดเขียนและนั่งสมาธิกับบรรดาช่างจินตนาการ และคุณก็รักใคร่ใครๆได้บ้าง เวลาที่คุณมีความรัก คุณจะเป็นคนที่ดูแสนจะโรแมนติก เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองอย่างสิ้นเชิง

แต่คุณก็ยังมีความเชื่อใจในตัวคุณและตัวรักของคุณเอง คุณสามารถที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ทุกอย่าง มันอยู่ใน! หัวใจของคุณหมดแล้วนี่

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร U นั้นหมายความว่า

คุณมีความกระตือรือร้นและเพื่อนฝูงมาก เวลาที่คุณอยู่ในช่วงแห่งความรัก เวลาที่คุณไม่ได้รับใคร

คุณก็จะพยายามที่จะค้นหาใครสักคนให้เจอคนเดียว คุณเห็นความโรแมนติกเป็นสิ่งที่หา หาพบ ชอบที่จะผจญภัย ความตื่นเต้นและอิสระ คุณชอบที่จะไปของชีวิตคนอื่น

ชอบที่จะเห็นคนที่รักใคร่ดี มีความสุข ชอบยอมให้คนที่รักใคร่มีความสุข ถึงแม้ว่าคุณจะต้องการทุกคนแบบเพื่อเธอ...อะไรทำนองนี้นะ...

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร V นั้นหมายความว่า

คุณ เป็นคนสันโดษ ชอบอิสระ และความตื่นเต้น คุณจะไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวกับคุณจะยอมยกมือตัวเอง คุณอยากจะทำ

ทุกอย่างทุกอย่างที่มีอยู่ในหัวของคุณ รู้จักคุณนะ ถึงคุณพวกที่ประหลาดๆ บ่อยครั้งที่เขาของคุณก็รักใคร่หาทั้งนั้น ความสนุกสนานและโรคร้ายจะทำให้คุณสนุกไปด้วย ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีส่วนร่วมกันสักเท่าไรก็ตาม

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร W นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีคุณลักษณะที่เข้ากันได้กับคุณเอง มีใจที่สูง ไม่ยอมให้ใครมาชักนำความรักของคุณ นอกจากตัวคุณเอง คุณโรแมนติกและช่างพ้อพ้อ

บ่อยครั้งที่คุณจะต้องงัดใจในใจในใจ หรือ ชอบเป็นใครมาจากไหน คุณจะจริงจังกับความสัมพันธ์มากกว่า ไม่มีอะไรจะดึงดูดใจคุณได้มากกว่าความรักของคุณแล้ว

จนสนุกสนานกับความรักของคุณไปตลอด

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร X นั้นหมายความว่า

คุณชอบที่จะทำอะไรที่คนอื่นจะไม่ค่อยทำ เพราะคุณเป็นคนที่มีเรื่องๆ คุณสามารถที่จะจับปลายหลายมือและหลายหัวได้ในเวลาเดียวกัน

และทำให้มันได้ซะด้วยสิ คุณไม่ชอบที่จะยึดกับตัวเอง และชอบที่จะเป็นผู้นำ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Y นั้นหมายความว่า

นี่คือรักใคร่ใคร่ เป็นบุคลิกที่โดดเด่นของคุณ ถ้าคุณทำอะไรไม่ได้ด้วยวิธีของคุณเองแล้วล่ะก็ คุณก็จะไม่สนใจมันอีกเลย

คุณชอบที่จะเป็นผู้นำในความฝันของคุณ แต่มันก็ออกมาไม่คอยดีสักเท่าไรอยู่บ่อยๆ ไม่ใช่หรือ คุณชอบที่จะเรียนรู้ สืบหาสิ่งต่างๆ ถ้าคุณมีโอกาสที่จะหาเงิน

คุณก็จะชอบที่จะหาความสุขส่วนตัวของคุณไปเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าของคุณ คุณต้องการที่จะหาความสุขของตัวเองให้เจอคนเดียว เห็น

แต่ก็ยังไม่เห็นว่าคุณยังชอบที่จะหาเงินหาความสุข

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Z นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนโรแมนติกมาก ช่างพ้อพ้อ และบางครั้งก็ดูก็เขี้ยว ความรักคือความเจ็บปวด คุณคิดว่า

ตัวคุณเองเป็นคนที่เกิดมาเพื่อความรัก เป็นคนที่จริงจัง มีความละเอียดอ่อน คุณหาตัวของตัวเองที่ดูดีสักคนไม่ได้จินตนาการของคุณนั่น

บ่อยครั้งที่เขาจากภาพยนตร์หรือดาราที่ที่คุณดู คุณไม่มีวันที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ของตัวเองให้คนอื่นรู้โดยเด็ดขาด